
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
10.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
11.นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
12.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
13.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
14.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง       
15.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
16.นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
17.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
18.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
19.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 

20.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บานคาย 
21.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานฉาง 
22.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
23.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
24.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
26.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
27.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผูไมมาประชุม   
1.นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง
   (ลาปวย) 
2.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
 

 
 

3.นายเดชา... 



 
- 2 - 

 

3.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ                รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน              จัตตุพร             เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
8.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
9.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
11.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
12.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
13.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
14.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
      กองสาธารณสุข 
15.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
16.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นายธงชัย  ม่ันคง   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการศึกษา 
18.นางสุมาลี             ถาวรวิริยะนันท           รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง 

19.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
20.นางหนึ่งฤทัย  ชัยปราบ  ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ  
                                                                   ครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง                                                             
21.นางสาวณฐินี  เวชกุล   ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
                                                                    ครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย(วัดหวายกรอง)                                                                
22.นายมนัส  ฟุงขจร    นายชางโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
23.นายพานุพงศ  นาวินปกาสิทย  หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
24.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกตุ  นิติกรชํานาญการ  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยและเสริมสรางคุณธรรม 
25.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 

 
 

26.นางภัทรภร... 
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26.นางภัทรภร    อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
27.นางสาวชนิดา เอมเปย   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
28.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
29.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
30.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนารายได 
31.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
32.นายอนันต  อรุณสวัสดิ์  นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
33.นางสาวสาวิตร ี บัวละออ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
34.นางสาวเครือวัลย วงษมิตร   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
35.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร                    นกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
36.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
37.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
38.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
39.นายรุงโรจน  พงษศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
41.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
42.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
43.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
44.นายทศพล           ภิรมจิตร                    พนักงานขับรถยนต 
45.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
47.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
48.นายพงศพล  มีศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
51.นางสาววีนัส  ไหวด ี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
53.นายประเวชร เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต 
54.นางสาวภูรดา จันออน   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
56.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
 
 
 

57.นายชยุตม... 
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57.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
58.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
59..นางธีระนันท คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

เริ่มประชุมเวลา  14.17  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....27.....คน ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564  ดวยสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 จึงกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 มีกําหนด      
7 วัน ตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2564  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั ้น ๑๑)        
จึ งประกาศใหทราบโดย ท่ัว กัน   ประกาศ  ณ วัน ท่ี  2 กรกฎาคม  พ.ศ .  2564                   
ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลําดับตอไป
เร ียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึก     

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เ พ่ือให พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น            
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 
 
 
 

สภาองคการ... 
 



 
- 5 - 

 
 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ สําหรับเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบในวันนี้ เรื่องการระบาดโควิด - 19  ซ่ึงเรายังตอง
ประธานสภาฯ การดไมตกนะครับ วันนี้ยอดผูติดเชื้อข้ึนไปถึง 7,000 คน มีผูเสียชีวิตถึง 75 คน เราตอง              

พึงตระหนักไวในใจตลอดนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕64 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายศุภชัย จิตรดล    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีเคารพ และทานสมาชิก
ประธานกรรมการ  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
ตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเล ือกตั ้ง ที ่ 8  อําเภอเมืองระยอง        

อําเภอเมืองระยอง  กระผมขอมอบให ส.อบจ.สุทิน แกวประถม รายงานผลการประชุมแทนครับ 

ส.อบจ.สุทิน  แกวประถม เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพครับ กระผม      
คกก.ตรวจรายงานฯ  นายสุทิน  แกวประถม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 9   

อําเภอเมืองระยอง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

 
 
 

ดวยคณะกรรมการ… 
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ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 

3/25๖4 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร  
สวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เ พ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้           

 ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เปนประธานกรรมการ  
นายเผาพัน  โสภณ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
  ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2564  มีจํานวน 36 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มา
ประชุม จํานวน 27 คน ลาประชุม จํานวน 3 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 9 วาระ     
โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
 ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้     
  - นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ แจงสอบถามเรื่องการจัดสรรเจลลางมือและหนากาก
อนามัยใหกับคณะทํางาน อสม. หรือสาธารณสุข  
  - นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจงสอบถามเรื่องแผนการประชาสัมพันธในการกําจัด
หนากากอนามัย 
 - นายรุงโรจน  ศิลมัฐ แจงการลงพ้ืนท่ีรวมกับทานรองผูวาฯ เก่ียวกับปญหาเรื่อง
ถนนเสนระยอง – บานคาย และทางเทาเสนหลุดสี่แยกเกาะกลอย    
 - นายอรรถพล พันธเฉลิมชัย แจงปญหาเรื่องน้ําประปาตําบลบานนา จํานวนเกือบ 
13 หมูบาน สกปรกและมีน้ําสีแดง  
 - นายเดชา บุญธรรม แจงสอบถาม จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องแผนงานโครงการ  
ท่ีจะจัดทําในป 2565  2. เรื่องการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 3. เรื่องระยะเสาไฟ
ของ อบจ. 4. เรื่องความเดือนรอนของชาวบาน ของถนนสาย 9 และซอย 13 
  - นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ เสนอเรื่องในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องการ
พิจารณาใหสมาชิกสภาฯเขาไปเปนคณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัด 2. เรื่องการ
เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ในสวนของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และคณะกรรมการดานการเกษตร การอาชีพ หรือการพัฒนาแหลงน้ํา 
 โดยเลิกประชุมเวลา 16.38 น.  
 ขอ 4  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองคราวตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖4  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน        

อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖4  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

    รับรอง           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........ 1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการวิสามัญ)  
   3.1 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    3.2 คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 
    3.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและกีฬา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
เลขานุการสภาฯ   (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
  มาตรา ๓๓ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคล ซ่ึงมิไดเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตท้ังนี้  กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่อง
ท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ฯลฯ 
 
 

ระเบียบ… 
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   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ  
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน

สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได 
ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน

เรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน  
สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ิน

เปนกรณีพิเศษ 
  ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้  

(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร  
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และ     
ใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับ    
โดยอนุโลม 

  กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใด           
มีรองประธานสภาทอง ถ่ินไดมากกว าหนึ่ งคน ให เลือกรองประธานสภาทอง ถ่ิน               
คนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบ
ตามจํานวนท่ีพึงมี 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอ 3.1 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 1 
ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เปนคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 1 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช  เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง เปน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 2 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ เปนคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอแกลง เปน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 3 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอเมืองระยอง เปน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 4 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เปนคณะกรรมการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 4 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานคาย เปนคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 5 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ เปนคณะกรรมการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.เศรษฐา ปตุ เตชะ  เขตเลือกตั้ง ท่ี 1 อําเภอบานคาย เปน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 6 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ นายธงชัย ม่ันคง เปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก นายธงชัย ม่ันคง ผูเช่ียวชาญพิเศษดานการศึกษาฯ เปนคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 7 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขอเสนอ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม คนท่ี 7 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คนท่ี 7 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอ 3.2 คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 
ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ

เกษตรและชลประทาน คนท่ี 1 
ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอเมืองระยอง เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 2 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 3 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 
 
 
 

ส.อบจ.สุวรรณ… 
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ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.สุทิน แกวประถม เปนคณะกรรมการเกษตร
และชลประทาน คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.สุทิน แกวประถม เขตเลือกตั้งท่ี 9 อําเภอเมืองระยอง เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 4 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เปนคณะกรรมการเกษตร 
และชลประทาน คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ อําเภอวังจันทร เปนคณะกรรมการเกษตรและ
ชลประทาน คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 5 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.ธนนรินทร สุขใจ เปนคณะกรรมการเกษตร
และชลประทาน คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.ธนนรินทร สุขใจ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอปลวกแดง เปนคณะกรรมการ
เกษตรและชลประทาน คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 6 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 
 
 

ส.อบจ.สุวรรณ… 
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ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ เกษตรจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการเกษตร 
และชลประทาน คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก เกษตรจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ เกษตรและชลประทาน คนท่ี 7 

ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ชลประทานจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการเกษตร
และชลประทาน คนท่ี 7 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ชลประทานจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน คนท่ี 7 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอ 3.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา 
ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 1 
ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอบานคาย เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 2 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 
 
 

ส.อบจ.จิตรลดา… 
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ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.พายัพ ผองใส เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.พายัพ ผองใส อําเภอเขาชะเมา เปนคณะกรรมการประชาสัมพันธ    
การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 3 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้ง ท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อรรควุฒิ อรรถรุงโรจน เปน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.อรรควุฒิ อรรถรุงโรจน เขตเลือกตั้งท่ี 6 อําเภอเมืองระยอง เปน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 4 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.ชลอ นาดํา เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.ชลอ นาดํา เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอปลวกแดง เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 5 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 
 
 

ส.อบจ.จิตรลดา… 
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ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานระยอง 
เปนคณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานระยอง เปนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 6 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้ ง ท่ี  2 อําเภอเมืองระยอง  ขอเสนอ ประชาสัมพันธจั งหวัดระยอง เปน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียว
และการกีฬา คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 7 

ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดระยอง เปน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 7 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
การทองเท่ียวและการกีฬา คนท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
วาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมเปนผูเสนอ 
ประธานสภาฯ         เนื่องจากไดรับหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี รย 0023.4/ว4746  ลงวันท่ี 3 กันยายน 

พ.ศ. 2563 แจงวาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ใหกระทรวงมหาดไทย ขอความ
รวมมือใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีไดแจกใหทุกทานอานแลว  

   จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาฯแหงนี้ 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

 จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ รางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
วาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือข้ึน    

   สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ รางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
วาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วาดวยการใหประชาชน
เขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

    เห็นชอบ       จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 
 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  กอนท่ีจะเขาสูญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กระผมมีความประสงค จะขอยื่นหนังสือขอถอน
โครงการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้  

   1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาศูนยรับแจงเหตุและจายงานการแพทย
ฉุกเฉิน (1669) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนเงิน 495,000 บาท  

   2. โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในอาคารศูนยรับแจงเหตุและจายงาน
การแพทยฉุกเฉิน (1669)  เปนเงิน 495,000 บาท  

   3. โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารศูนยรับแจงเหตุและรายจายงาน
การแพทยฉุกเฉิน (1669)  เปนเงิน 490,000 บาท  

   ออกจากระเบียบวาระท่ี 5 นี้ เนื่องจากการตรวจสอบปรากฏวา โครงการ            
มีลักษณะปริมาณงานเปนการซอมแซมทรัพยสิน เ พ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ            
ซ่ึงตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752     
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง   
ตั้งจายในงบดําเนินงาน ประเภทคาใชสอย จึงไมตองเสนอขออนุมัติตอสภาทองถ่ิน  

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการถอนโครงการ
ดังกลาวออกจากระเบียบวาระท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ตามท่ี นายก อบจ. ระยอง ไดขอความเห็นชอบตอสภาฯ ในการถอนโครงการ 
ประธานสภาฯ จํานวน 3 โครงการออกจากระเบียบวาระท่ี 5 นี้ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547   และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติฯ...จะกระทํา
เม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุม
สภาทองถ่ิน... 

     ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวนเปน
องคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ในการถอนโครงการ จํานวน 3 โครงการออกจาก

ระเบียบวาระท่ี 5  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ในการถอนโครงการ จํานวน 3 โครงการออกจาก

ระเบียบวาระท่ี 5  โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม… 



 
- 18 - 

 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบในการถอนโครงการ จํานวน 3 โครงการออกจากระเบียบวาระท่ี 5 
    เห็นชอบ       จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติตอไปครับ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติตอไปครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ระยอง คนท่ี 1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
กองพัสดุและทรัพยสิน 
- เงินเดือนพนักงาน เปนเงิน  40,000.- บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
สํานักงานเลขานุการ ฯ   

   - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน 58,400.- บาท (หาหม่ืนแปดพัน-    
สี่รอยบาทถวน) 

หมวด คาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  
สํานักปลัดฯ  
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนเงิน 1,634,900.- บาท (หนึ่งลานหกแสน-      

  สามหม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน) 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
สํานักงานเลขานุการฯ  
- คาปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพและเสียงหองประชุมสภาองคการบริหารสวน

  จังหวัดระยอง เปนเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 
กองพัสดุและทรัพยสิน  
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 96,500.- บาท  (เกาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
สํานักปลัดฯ   
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพดีดไฟฟา เปนเงิน 25,000.-บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กองพัสดุและทรัพยสิน  

   - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2  เปนเงิน 
 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

   - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network เปนเงิน 75,000.- บาท 
(เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
สํานักงานเลขานุการฯ  
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน 98,000.- บาท (เกาหม่ืนแปดพัน-    

  บาทถวน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

   กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   
   - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  เปนเงิน 45,035,380.- บาท (สี่สิบหาลาน-   
  สามหม่ืนหาพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) 

   แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  งบดําเนินงาน 
หมวด คาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนเงิน  499,000.- บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 
 
 
 

งานระดับ... 
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   งานระดับมัธยมศึกษา 
    งบลงทุน 

  หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  ประเภท คาซ้ือท่ีดินแลกเปล่ียนท่ีดิน 
 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง    

   - คาจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  เปนเงิน  
6,000,000.-บาท (หกลานบาทถวน) 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
กองสาธารณสุข  
- เงินเดือนพนักงาน เปนเงิน 990,000.- บาท  (เกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
กองสาธารณสุข  
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เปนเงิน 490,000.- บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
สํานักปลัดฯ  
- โครงการจัดตั้งหองพยาบาลภายในสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงท่ี 2 

  เปนเงิน 730,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  
กองชาง 
- โครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง 

  เปนเงิน 60,000,000.-บาท (หกสิบลานบาทถวน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
 
 

งบบุคลากร... 
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งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  
- เงินเดือนพนักงาน เปนเงิน 62,500.- บาท (หกหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
งานสวนสาธารณะ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
สํานักปลัดฯ  
- โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี   

  พระบรมราชาภิเษก เปนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
   งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  
- สมทบงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตบริการ

  สุขภาพท่ี 6 เปนเงิน 10,000,000.- บาท  (สิบลานบาทถวน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
กองชาง 
- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ถนนสายบานเกา – หนองตะแบก  เปนเงิน 

1,122,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือโตะประชุม เปนเงิน  288,000.- บาท  (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีประชุม เปนเงิน 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 

สํานักงานเลขานุการฯ… 
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สํานักงานเลขานุการฯ  
- คาจัดซ้ือโตะสําหรับวางโตะหมูบูชา เปนเงิน 5,200.- บาท (หาพันสองรอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก เปนเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือชั้นเก็บแฟม 40 ชอง เปนเงิน 4,800.- บาท  (สี่พันแปดรอยบาทถวน)  
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน เปนเงิน 32,400.- บาท (สามหม่ืน-

  สองพันสี่รอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือพารติชั่น พรอมติดตั้ง เปนเงิน 52,500.- บาท (หาหม่ืนสองพันหารอย-     

  บาทถวน) 
   ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

สํานักปลัดฯ 
- คาจัดซ้ือลําโพง พรอมติดตั้ง เปนเงิน 35,800.- บาท (สามหม่ืนหาพันแปดรอย-

บาทถวน) 
   สํานักงานเลขานุการฯ 

- คาจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล เปนเงิน 8,400.- บาท (แปดพันสี่รอยบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงและอุปกรณสําหรับหองประชุม พรอมติดตั้ง เปนเงิน

 7,000,000.- บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 
   ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  เปนเงิน 111,600.- บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา เปนเงิน 48,600.- บาท (สี่หม่ืนแปดพัน- 

  หกรอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  เปนเงิน 147,600.- บาท (หนึ่งแสน-     

สี่หม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
สํานักงานเลขานุการฯ  
- คาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับเก็บงานเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 3   

  เปนเงิน 36,000.- บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1  เปนเงิน 

27,000.- บาท  (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
 หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ… 
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สํานักปลัดฯ  
- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนเงิน 

1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
   - โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุเปนหองฟตเนส ภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง เปนเงิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) 
   งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
กองพัสดุและทรัพยสิน 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 96,500.- บาท (หาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือบอรดประชาสัมพันธ เปนเงิน 40,000.- บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กองพัสดุและทรัพยสิน   
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network  แบบท่ี 2  เปนเงิน 

75,000.- บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2  เปนเงิน 

135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
   แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
- คาจัดซ้ือกระดานเซรามิคกรีนบอรดไรฝุน พรอมอุปกรณ และติดตั้งโรงเรียนมัธยม

ตากสินระยอง เปนเงิน 366,000.- บาท (สามแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน) 
   หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
- โครงการปรับปรุงหองเรียน(อาคาร C) ภายในโรงเรียนพ้ืนท่ีโรงเรียนมัธยมตากสิน

ระยอง เปนเงิน 133,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันบาทถวน) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุข 
- คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร เปนเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

   - คาจัดซ้ือโทรศัพทแบบไรสาย เปนเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานขาเหล็ก  เปนเงิน 45,000.- บาท  (สี่หม่ืนหาพันบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือโตะทํางานทรงแอล เปนเงิน 55,770.- บาท (หาหม่ืนหาพันเจ็ดรอย- 
  เจ็ดสิบบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือตู  3 ลิ้นชัก เปนเงิน 33,930.- บาท (สามหม่ืนสามพันเการอย-    

สามสิบบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือท่ีวางคียบอรด เปนเงิน 8,580.- บาท (แปดพันหารอยแปดสิบบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือโตะอเนกประสงค เปนเงิน 13,600.- บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือโตะไม เปนเงิน 16,900.- บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก เปนเงิน 19,500.- บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

   - คาจัดซ้ือรถเข็น เปนเงิน  22,500.- บาท (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
   ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กองสาธารณสุข 
- คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  เปนเงิน 66,000.- บาท 

(หกหม่ืนหกพันบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา เปนเงิน 7,500.- บาท   (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
   - คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล เปนเงิน 22,000.- บาท 

(สองหม่ืนสองพันบาทถวน)  
   ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 

กองสาธารณสุข 
- คาจัดซ้ือตูเย็น เปนเงิน 24,500.- บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  
- คาจัดซ้ือโตะประชุม  เปนเงิน 8,500.- บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน เปนเงิน 54,000.- บาท  (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาจัดซ้ือแลกเปล่ียนท่ีดิน 
กองสาธารณสุข  
- โครงการจัดซ้ือท่ีดิน เปนเงิน 10,500,000.- บาท (สิบลานหาแสนบาทถวน) 
 
 

ประเภท คาบํารุง... 
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ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  
- โครงการปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด

ระยอง เปนเงิน 13,120,000.- บาท (สิบสามลานหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
- โครงการปรับภูมิทัศนหลุมฝงกลบภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

จังหวัดระยอง เปนเงิน 4,000,000.- บาท (สี่ลานบาทถวน) 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองชาง  
- โครงการกอสรางปรับปรุงทาเรือเพ (ระยะท่ี 1) เปนเงิน 76,000,000.- บาท     

(เจ็ดสิบหกลานบาทถวน) 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว ปาชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง        

ปาชายเลน พระเจดียกลางน้ํา อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง บริเวณถนนทาบรรทุก เปนเงิน 
10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑกอสราง 
กองชาง  
- คาจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว เปนเงิน 6,000,000.- บาท (หกลานบาทถวน) 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
กองชาง 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองหนองเตา เปนเงิน 

1,276,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะง่ัว ซอย 1 เปนเงิน 

1,122,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 
   ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

กองชาง 
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน-มาบขา เปนเงิน 

2,135,000.- บาท (สองลานหนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 

รายการ... 
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  รายการโอนลด จํ านวน 20 รายการ  เปน เ งิน  135 ,091 ,680 บาท                 
(หนึ่งรอยสามสิบหาลานเกาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
  รายการ โอนไปตั้ ง จ าย เป นรายการ ใหม  จํ านวน 49 รายการ  เป น เ งิน 
135,091,680 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหาลานเกาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ระเบียบวาระท่ี 5 ท่ีทานรอง

นายกฯกิตติ ไดเสนอตอสภาฯไปนั้น ท่ีกระผมจะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทาน
สมาชิกสภาฯทุกทานวาตอนนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ เม่ือเชากระผมไดขอดูตัวเลขและคิดวาปนี้
เงินเรานาจะหายไปประมาณ 50 ลานบาท จากประมาณการจนถึงเดือนนี้ เงินเราขาดอยู 
400 กวาลานบาท รวมแลวเราคิดวาจะขาดอยูประมาณ 50 ลานบาท ท่ีเราไดมีการวางแผน
ไว ก็ตองมีการปรับแผนปรับคาใชจาย เพราะฉะนั้นโครงการท่ีลดทานดูกอน เรื่องใหญท่ีลด
เปนยอดเงินเยอะนั้นก็มีโครงการศูนยฟนฟูผูสูงอายุอันนี้ 60 ลานบาท เพราะไปใช          
เ งินกูแลวครับ เพราะเราได เงินกูมา 400 กวาลานบาทแลว เราก็เปลี่ยนท่ีเราตั้ งไว ก็                
โอนลดเหลือศูนย มาดําเนินการโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน ซ้ือท่ีดินโรงเรียนตั้งไว
ประมาณ 6-7 ลานบาท ตอนแรกเขาจะขายพอเราจะซ้ือเขาไมขายแลว เขาเปลี่ยนใจแลว
ครับ ในเม่ือซ้ือไมไดก็โอนลด เงินเดือนตางๆ ก็ปรับลดลงมาโอนตั้งจายเปนรายการใหมนั้นมี
อะไรบาง คือเราไดตั้งกองสาธารณสุขข้ึนมาใหม พวกพัสดุโตะเกาอ้ีสํานักงานก็ขอเขามา     
สวนเรื่องเงินเดือนพนักงานก็เกลี่ยจากคนเดิมไป สวนเรื่องท่ีนาสนใจก็คือเราไปตั้งจายเปน
รายการใหมคือทาเรือเพ เราไดเริ่มพัฒนาทาเรือท่ีเพ โดยจางศึกษาออกแบบท่ีไปคุยกับ     
กรมเจาเทา ท้ังหมดนั้นอยูท่ีประมาณ 400 กวาลานบาท แตจํานวนเงินเราไมมีหรอกครับ    
เราจะไปเริ่มเฟส 1 นั้น 76,000,000 ลานบาท สวนท่ีเหลือเราจะเอาแบบไปขอท่ีสํานัก
งบประมาณ แตปนี้รัฐบาลไมมีงบประมาณท่ีจะใหมาทีเดียว 400-500 ลานบาท เราก็มาทํา
เฟส 1 โดยใชงบของเรากอน 76,000,000 บาท ปหนาเราคอยขอไปใหม คือโครงการนี้ 
EEC อยากใหเราทํา มารวมประชุมกับเราวางแผนออกแบบ แตตองเขาใจสถานการณ        
เราก็เดินหนาไปกอนโดยใชเงินของเรา เรื่องท่ีสองเราก็ซ้ือรถแบคโฮคอยาวซ่ึงมีคนขอใชเยอะ
มาก รถไมพอคนขอยืมขอใช สวนราชการดวยกัน เราก็ซ้ือเพ่ิมพรอมอุปกรณ 1 คัน        
สวนรายการอ่ืนๆ ถาทานสมาชิกสนใจจะสอบถาม อยางเชน ตั้งซ้ือท่ี 10,500,000 บาท 
ของศูนยหวยยางนั้น ถาใครอยากขายเราในราคาท่ีเราซ้ือได กรรมการเห็นชอบ เราก็ซ้ือครับ 
เพราะวาถาเกิดเขาเปลี่ยนใจไมขายหรือขายแพงกวาเดิมเราก็ตองเพ่ิมเงินเขาไปอีก           
เม่ือเขาบอกขายเราก็ตองรีบตั้งซ้ือเลย บางอยางตองรวดเร็ว ตองขอขอบคุณ 

 
 

ทานประธานสภาฯ... 
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ทานประธานสภาฯท่ีใหเรามีประชุมกันทุกเดือน อันไหนท่ีเรงรีบก็สามารถดําเนินการไดทัน 
เพราะอยางท่ีกระผมเคยบอกไววากระผมนั้นไมมีอํานาจ อํานาจท้ังหมดอยูท่ีสภาฯแหงนี้ เราก็
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมในเรื่องท่ีจําเปนท่ีกระผมไดเรียนไปแลว สวนเรื่องปรับปรุงศูนย
กําจัดขยะฯ เห็นอยูวามีอยู 2-3 รายการ ในเนื้อหาสาระในเรื่องนี้ในวาระตอไปกระผมจะ
ชี้แจงใหละเอียด ท่ีเราตองปรับปรุงศูนยกําจัดขยะฯเพราะถนนมันทรุด เราไดขยายถนนมีอยู 
2 งาน อีกอันหนึ่งเราก็ทําเองเพ่ือเตรียมการรองรับท่ีทานนายกรัฐมนตรีมีแผนวาจะมาเปด
โรงไฟฟา RDF กับ โรงแบตเตอรี่ท่ีใชไฟฟา 2 แหง คือท่ีมาบตาพุดกับท่ีศูนยของเรา เราก็เลย
ปรับภูมิทัศนปรับถนนเตรียมการเพ่ือท่ีจะเตรียมรับทานนายกรัฐมนตรี ท้ังหมดท้ังมวลคือเรา
ไดโอนลดและโอนเพ่ิมในยอดท่ีทานรองนายกฯกิตติเสนอไวก็มีผิดอยู 3 โครงการ เราก็ไดขอ
ทานประธานสภาฯเพ่ือขอมติท่ีประชุมขอปรับเปลี่ยนเพ่ือใหถูกตอง รายละเอียดท้ังตามท่ี   
รองนายกฯกิตติไดชี้แจง และรายละเอียดท้ังหมดท่ีจะชี้แจงก็มีเพียงเทานี้ หากทานประธานสภาฯ
หรือทานสมาชิกสภาฯมีขอซักถามอะไรก็ยินดีตอบครับ ขอขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 
   ขอ 3๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวา

หนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
 
 
 

 
นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  เนื่องดวยระเบียบวาระท่ี 6 กระผมมีขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 

แฟมเอกสารในระเบียบวาระ กระผมขออนุญาตใหเจาหนาท่ีไดนําแจกใบแทรกใหกับทุกทาน    
เพ่ือเปนขอมูลใชประกอบการแถลงญัตติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ อนุญาตใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดนําแจกใบแทรกเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  ใหกับทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ครับ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  ไดรับมอบหมายจากทานนายกปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง ใหเปนผูเสนอญัตติในระเบียบวาระท่ี 6 นี้ กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ
เห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยไดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการจางเหมาบริหาร
จัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง จางเหมาบริหารจัดการระบบ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใชเตาเผา และจางเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบน
พ้ืนท่ีเกาะเสม็ด โดยการดําเนินงานจางเหมาบริหารจัดการระบบดังกลาว จะสิ้นสุดระยะเวลา
ดําเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  นั้น 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเรียนวามีความประสงคจะกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนระยะเวลา 3 ป (ผูกพัน
งบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2567) เพ่ือดําเนินการจางเหมาบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะในภาพรวมของจังหวัดระยอง ใหมีความตอเนื่องคุมคาเปนไปอยาง             
มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาการจัดการขยะไดในระยะยาว 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ขอ 37 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายมากกวาหนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบ
ของสภาทองถ่ิน 
  ท้ังนี้  เ พ่ือใหการดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ                 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปนไป                
ตามระเบียบ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดโปรดพิจารณา                
ใหความเห็นชอบ การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2567  จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
 

1. โครงการจางเหมา… 
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1. โครงการจางเหมาบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด

ระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ป รวมเปนเงินท้ังสิ้น  236,736,000 บาท (สองรอยสามสิบ-
หกลานเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน)  

2. โครงการจางเหมาบริหารจัดการระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใช
เตาเผาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ  3 ป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
48,333,600 บาท (สี่สิบแปดลานสามแสนสามหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

3. โครงการจางเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด ผูกพัน
งบประมาณ 3 ป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 19,497,840 บาท (สิบเกาลานสี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพัน-
แปดรอยสี่สิบบาทถวน) กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองได
โปรดพิจารณาครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สําหรับในระเบียบวาระท่ี 6 นี้  

เปนญัตติขอความเห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 ซ่ึงหมายถึงเปนงบประมาณของปหนา กระผมคิดวาเราตองมีการเตรียมการ 
ลําดับแรกคือระเบียบกระทรวงมหาดไทย เขาแจงวาใหสามารถผูกพันงบประมาณไดเปนเวลา 
3 ป ในเรื่องท่ีมีความจําเปนท่ีตองผูกพันงบประมาณ ลําดับท่ี 2 เรื่องท่ีตองผูกพัน
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงกระผมดูแลวมีเรื่องท่ีสําคัญอยู คือ       
1.การจางเหมาบริหารจัดการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง            
2. โครงการจางเหมาบริหารจัดการระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทคโนโลยีการใชเตาเผาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ 3. โครงการจางเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบน
พ้ืนท่ีเกาะเสม็ด ท้ังพ้ืนท่ีระยอง จังหวัดใกลเคียงและเกาะเสม็ดท่ีไดอยูในเนื้อหาวันนี้ 
เพราะฉะนั้นกระผมจึงไดเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดทราบนั้นคือศูนยกําจัดขยะครบวงจรของเรา เดิมทีเรา
บริหารจัดการเอง เราตั้งบริษัทจัดการเอง ไมมีการประมูลใดๆ แตเราก็ถูกทวงวาไมสามารถ
ดําเนินการได หรือตั้งบริษัทไมได สุดทายเราก็ตองยกเลิกบริษัท และจางเหมาในป 2564 
เปนปแรก ท่ีเราไดจางเหมาเอกชนมาบริหารจัดการ ซ่ึงจะครบ 1 ป ในเดือนกันยายนนี้ 
สําหรับขอมูลตัวเลขท่ีกระผมจะนําเรียนมายังทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับทราบคือ รายรับ หมายถึงเราไดรับเงิน       
คากําจัดขยะจากทองถ่ินอ่ืนๆ รวมท้ังเอกชน เปนการจัดการขยะชุมชน ในป พ.ศ. 2564    
เราไดตั้งประมาณการรายรับเปนจํานวน 106,000,000 บาท เราจางบริหารจัดการจาก
ทางศูนย 74,898,000 บาท จายใหกับ GPSC เปนจํานวนเงิน 18,000,000 บาท 
 
 

 
 

จายคาจางเหมา... 
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จายคาจางเหมาเกาะเสม็ด 6,427,888 บาท รวมยอดรายจายท้ังหมด 99,325,888 บาท 
เราก็ยังมีกําไรอยู จํานวน 6,674,112 บาท ซ่ึงนี้คืองบประมาณการป พ.ศ. 2564         
ตอนนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ.2563 ขอ 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
มากกวาหนึ่งปงบประมาณได โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน สามารถจางได 3 ป       
โดยเขาประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติ เพราะฉะนั้น ภายใน 3 ปนี้ เราก็วางแผนไววาในป          
พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับอยูท่ีประมาณ 107,000,000 บาท ถึง 
109,000,000 บาท เปนประมาณการรายรับ สวนคาใชจายเราก็ประมาณการตามท่ีเรา
จางจริง เพราะเวลาตรวจรับจริงอยูท่ีประมาณน้ําหนัก และศูนยกําจัดขยะของเราในวันนี้เรา
ตองผูกพันงบประมาณ 3 ป แตเดิมตองขอยกเวนระเบียบในการจาง 3 ป เปนอํานาจการ
ตัดสินใจของผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงในวันนี้ถาเราจะจาง 3 ป ก็เปนอํานาจของสภาทองถ่ิน 
เปนอํานาจของท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมก็เลยมาชี้แจงใหทาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับ
ทราบ วาตอนนี้อํานาจเราสามารถทําไดแบบนี้ เพราะฉะนั้นแลวญัตติท่ีเขามา คือ ขอความ
เห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เปนเวลา 3 ป ตั้งแตป     
พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2567 งบประมาณตามประมาณการท่ีตั้งไว สรุปแลวเราก็ยังมีรายรับ    
มีกําไรเหลือทุกป ตามท่ีกระผมดูตามตัวเลข แตไมมาก เพราะวาเราไมไดหวังกําไร ซ่ึงจริงๆ
แลวการบริหารจัดการขยะมีแตขาดทุน มีแตตองจายเพ่ิม ซ่ึงเราไมมีการจายเพ่ิมใดๆ นั้นคือ
เรื่องท่ีดี และสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถวางใจ สบายใจได เพราะจะไมมี
คา Shipping ฟรี ที่จายงบประมาณลงไป เราไดรายรับมาเทาไหร เราก็บริหาร
งบประมาณตามที่ไดรับมา ไมใหเกิน แลวเราก็ได RDF ไปทําไฟฟา ผลิตและขายตอ   
เราก็ไดรายไดจากการขายไฟ การเชา สวนแบงในสัญญารวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) อีก 20 – 30 ป ก็เปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองอีก นี้คือขยะ
ชุมชน ท่ีกระผมขออนุญาตนําเรียนมายังทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรื่องตอไป ขยะติดเชื้อ อันนี้คือเรื่องยาก เราก็ขอ
ผูกพันงบประมาณ 3 ป ซ่ึงขณะนี้ขยะติดเชื้อลนมาก เพราะวาสถานการณโควิด – 19 
กระผมไดมีคุยกับทานผูวาฯ พูดถึงปญหา วาถาเตาเผาติดเชื้อเกิดเหตุขัดของเม่ือไหรนั้นคือ  
ทุกอยางตองเลิก ทานผูวาฯ ก็ไดบอกใหกระผมตองประคองไว อยาใหพัง กระผมอยาก     
นําเรียนวาคนท่ีบริหารขยะติดเชื้อ จะตองเปนอาชีพเฉพาะ ไมใชใคร  ก็ทําได คุณตอง         
มีความรูถึงเทคโนโลยี ความรอน การเผา การจัดเก็บ การเก็บขยะติดเชื้อใสรถธรรมดาไมได 
ตองเปนรถเฉพาะ รถหองเย็น และเก็บตามโรงพยาบาล คลินิก บริษัทเอกชนท่ีมีหองพยาบาล 
เราจึงคิดวาตัวเลขของขยะติดเชื้อ เราเริ่มป พ.ศ.2562 มาถึง พ.ศ. 2564 เรามีรายรับอยู 
ประมาณ 59,700,000 บาท เราจางเหมาบริหาร 54,499,520 บาท เราก็ยังมีกําไร 
 
 
 
 
 

แตท่ีเรา... 
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แตท่ีเราไดกําไร เนื่องจากวาเราไปเก็บท่ีพัทยา ชลบุรี เพราะวาตอนนี้เขาไดสงขยะติดเชื้อ    
มาทางเราหมด เราก็เลยมีต ัว เลข กํา ไร  แตถ าแคระยองลวนๆ ขาดทุนแนนอน    
กระผมเรียนวาเราก็เริ่มปพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ท่ีเขาใหอํานาจเรา 3 ป เราก็
ดําเนินการทํา 3 ป แลวเราก็มีขาวดีวาจากท่ีเราทําบริหารจัดการมานี้ เตาเผาขยะติดเชื้อ     
ในปนี้เราก็ไดเพ่ิมมาอีก 1 เตา และเตานี้ใหญกวาเตาเดิม 2 เทา อันนี้ทําใหเราสบายใจไดวา 
เม่ือเรามี 2 เตา จะสามารถทําใหบริหารจัดการไดดีกวาเดิม นอกจากนั้นยังมีการขอยกเวน
คาธรรมเนียม เชน ตํานานปา สถานท่ีกักกัน ประมาณ 1,079 คน โรงแรม ไอ บูทีด โฮเทล 
ประมาณ 395 คน สนามกอลฟวังจันทร ท่ีกักตัว ประมาณ 238 คน โรงแรมเพลยพลา บีช 
จํานวน 1,286 คน โรงแรมซิลเวอร บีช ระยอง 208 คน พุทธมณฑล เนินฆอ โรงแรม    
สวนปาลม การเดนวิว บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร โรงแรมโมเมนท วิลลา บานพักครู
โรงเรียนหวายกรอง โรงเห็ดเนินฆอ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง แคมปคนงาน บริษัท ฤทธา     
100 คน ท้ังนี้ คือการบริการสังคมท่ีเราตองมีภาระไปเก็บและไมไดรับเงิน นี้คือขยะติดเชื้อ
ไมใชขยะท่ัวไป กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ไดทราบวานี้คือสวนหนึ่งท่ีเราไดบริหารจัดการ 
กระผมคิดวาสิ่ง ท่ีได เสนอญัตติมาเพ่ือให ท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองให        
ความเห็นชอบนั้น เปนเรื่องท่ีจําเปน และเปนเรื่องท่ีสามารถชี้แจงได กระผมจึงขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองใหความเห็นชอบ ใหเราไดบริหารจัดการเปนระยะเวลา     
3 ปตามญัตติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทาน ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต
เลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียนสอบถามทานประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองผานไปยังคณะทานผูบริหารคะ ในสวนของการกอหนี้  3 ป เริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567 ดิฉันลองไดบวกตัวเลขของปพ.ศ. 2565 แลว จะ
อยูท่ีจํานวน 100,000,000 กวาลานบาท เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราทํางบประมาณ หมายถึง
วาเราก็จะตองนําตรงนี้เขาไป สวนท่ีเปนรายจาย ใชหรือไมคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

 
 
 

 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
นายก อบจ. กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จากที่ทาน ส.อบจ. 

กนกวรรณ เบญจาทิกุล ไดเรียนสอบถามมานั้น กระผมขอแจงใหทราบวา สวนประมาณการ
ของรายรับ ก็อยูในสวนของรายรับ และประมาณการรายจาย ก็อยูในสวนของรายจายทุกป 
และก็ผูกพัน 3 ป เชนเดียวกับงบผูกพันท่ัวไปครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ  กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2565  โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เห็นชอบ       จํานวน ........21.......คะแนนเสียง 

    ไมเห็นชอบ    จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 7 มอบรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ปฏิบัติหนาท่ีประธาน
ประธานสภาฯ ในท่ีประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการ
   ขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ   ขอ 13 ในกรณีท่ีราชการสวนทองถ่ินรวมดําเนินการกับหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ีราชการสวน
ทองถ่ินจะดําเนินการเอง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืน ในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยใหปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการทําความตกลง
รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง 
การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
 

ขอ 2 วรรคสอง… 
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   ขอ 2 วรรคสอง ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประชุมปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอสภา
ทองถ่ินของแตละแหงพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย 

   ขอ 9 เม่ือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหความเห็นชอบขอตกลงตาม
ขอ 2 วรรคสองแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองผูกพันขอตกลงดังกลาวจนกวาจะ
ครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามขอตกลง แมภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2        

ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการ     
ขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด   

ดวยจังหวัดระยอง  ไดจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด
ระยอง ครั้งท่ี 1/2564  (ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 
และไดมีมติมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเพ ตั้งงบประมาณในป พ.ศ. 2565       
ในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ดหากเกินศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลเพ สามารถขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยองได 

องคการบริหารสวนตําบลเพ  ไดมีหนังสือแจงขอความอนุเคราะหจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด        
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซ่ึงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560  ขอ 13  ในกรณีท่ีราชการสวนทองถ่ิน รวมดําเนินการกับราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืน ในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  ใหปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดวยการทําความตกลง
รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 ขอ (2) กําหนดใหโครงการท่ีเกินกวาศักยภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะดําเนินการเอง หรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันเพ่ือเกิด
ประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน ใหจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอ         
สภาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน 

 
ดังนั้น… 
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ดังนั้น  เพ่ือเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด      

ในภาพรวมของจังหวัดระยอง เปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  จึงเรียนมาเพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ดตอไป 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เปนเรื่องเกา  

ซ่ึงเราก็เคยของบประมาณจากสวนกลางไปพัฒนาศูนยขยะท่ีเกาะเสม็ด แลวก็สงมอบใหกับ 
อบต.เพ แตวา อบต.เพยังไมรับมอบ เนื่องจากยังไมพรอม เกินศักยภาพ  MOU เดิม        
หมดไปแลว เขาก็ทําเรื่องมาขอใหเราชวยเขาอีก จริงๆก็อีกปเดียว แตท่ีเราขอไว 3 ป          
ก็ขอเผื่อไวเลย วาถามีปญหาอีกจะไมตองมาเขาสภาฯ แตในเง่ือนไขขอตกลงนั้น อบต.เพตอง   
รับมอบและบริหารจัดการเองนะครับ ตอนนี้เขายังไมพรอม เม่ือไมพรอมก็ตองทํา MOU ตอ 
เพราะ MOU เดิมหมด ท่ีเรามองเพ เพราะมันเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ เราไปทําทาเทียบเรือ      
บนเกาะเสม็ด ทําท่ีฝงเพ ทําเรื่องขยะ ทําเรื่องจัดการน้ําบนเกาะเสม็ด ตัวเลขน้ําเราก็         
ไมขาดทุนนะครับ ไดกําไร 2-3 แสนบาท นอกจากทําไรก็คือวาสามารถนําน้ําจืดไปใหคนเพ    
ไดใชครับ สรุปก็คือเรื่องเดิมนะครับ เอากลับมาทํา MOU กันใหม คือเราชวย 3 ป ใหเขา
พรอมกอน ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา สมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน 
ประธานฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด  โปรดยกมือข้ึน   
   สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ี
เกาะเสม็ด 

    เห็นชอบ           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบใหโครงการชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุ
ประเภทท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เลขานุการสภาฯ   มาตรา 122 ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และ
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือ    
จัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไมอยูภายใตบังคับของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 แลวแตกรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี           
ท่ีเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐยังคงใชบังคับ    
ไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2558 

           ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหโครงการชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุประเภท
ท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   

  ดวยโครงการชลประทานระยองมีแผนการดําเนินการบริหารจัดการน้ํา แบบระบบ
สูบกลับ จึงไดมีหนังสือ ท่ี กษ 0318.10/964 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 ขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีกอสรางสถานีสูบน้ําบานละหารใหญ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 

ในท่ีดิน... 
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ในท่ีดินนส. 3 ก. เลขท่ีดิน 353 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวนเนื้อท่ี 1,676.74 ตาราเมตร เพ่ือเปน
เครื่องมือในการเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนเขาสูอางเก็บน้ําหนองปลาไหลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอไป 

  โดยการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิ
ใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดินจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ตามนัยมาตรา 122  แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอ 155 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2535  

  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของทางราชการในการจัดบริการสาธารณะและเพ่ือปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกลาวขางตน  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหโครงการ
ชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุประเภทท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
ในท่ีดิน น.ส. 3 ก. เลขท่ีดิน 353 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง        
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวนเนื้อท่ี 1,676.74 ตาราเมตร เพ่ือเปนสถานท่ี
ดําเนินการสถานีสูบน้ําบานละหารใหญ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
โดยไมมีกําหนดระยะเวลา เพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดโปรดพิจารณา        
ใหความเห็นชอบตอไป  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้นะครับ สถานีสูบน้ําบานละหารใหญ เราได
ดําเนินการกอสรางเม่ือป 2548 แตเกิดภาวะฝนแลงในจังหวัดระยอง ทางชลประทานได
งบประมาณมาเพ่ือกอสรางสถานีสูบน้ําบานละหารใหญ วัตถุประสงคของการกอสราง       
เพ่ือสูบน้ําบริเวณดานทายอางเก็บน้ําหนองปลาไหล ไหลลงมาตามคลองใหญ ก็จะสูบกลับไป
เติมอางเก็บน้ําหนองปลาไหล ในป 2548 เปนเรื่องเรงดวนนะครับ พ้ืนท่ีท่ีจะสรางก็เปนของ
เอกชน เขาก็ยินยอมใหสราง แตตอมาโครงการนี้มีความจําเปนท่ีจะตองใหทางหนวยงานอ่ืน
เขาไปบริหารจัดการในเรื่องคาไฟอะไรตางๆ ซ่ึงตองทําบันทึกขอตกลง ทางผูบริหารจึงตองทํา
เรื่องท่ีดินใหถูกตองนะครับ ซ่ึงปจจุบันท่ีดินแปลงนี้เปนท่ีดินของ อบจ.ระยอง ในท่ีดินนส. 3 ก. 
เลขท่ีดิน 353 มีเนื้อท่ีประมาณ 2 ไรเศษ แตท่ีทางชลประทานจะขอใชนั้น จะขอใชอยูท่ี     
1 ไร กับ 20 ตารางวา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานการเกษตรของจังหวัดระยอง จึงเรียน
มาเพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีมีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหโครงการชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุ
ประเภทท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหโครงการชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุ
ประเภทท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เห็นชอบใหโครงการชลประทานระยองใชประโยชนพัสดุประเภทท่ีดินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ           จํานวน .......21.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง เพ่ือทราบ 
    - หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารเรียน อบจ.ระยอง 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เลขานุการสภาฯ   สวนท่ี 4 การจําหนายพัสดุ 

  ขอ 215 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน
ของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   (๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายประสานต พฤกษาชาติ  

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 เปนผูแถลงรายละเอียด 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2        

ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบ หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารเรียน อบจ.ระยอง 

 ตามท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียน อบจ.
ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดชุมนุมสูง หมูท่ี 7 ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
วงเงินท่ีใชในการกอสรางจํานวน 3,333,000.- บาท (สามลานสามแสนสามหม่ืน-         
สามพันบาทถวน) นั้น 

 

 

เนื่องจาก... 
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เนื่องจากโรงเรียนวัดชุมนุมสูง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 แจงความประสงคขอรับโอนอาคารดังกลาวขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เพ่ือใหการใชอาคารเรียน เกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสามารถปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมในการใชงาน 

               เพ่ือมิใหเปนภาระในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
ในการซอมแซมบํารุงรักษา และใหหนวยงานของรัฐท่ีจะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากอาคารดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะดําเนินการ
โอนอาคารฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 กําหนดวา หลังจากการตรวจสอบแลวพัสดุใด
หมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ี
เสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(3) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับทราบ 

นายเดชาธร รูปเลขา    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภา(1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 2 
อําเภอเมืองระยอง เปนที่ทราบกันดีวาสถานการณโควิด-19 ยังคงระบาดในจังหวัดระยอง
อยางตอเนื่อง และจังหวัดระยองของเรายังคงเปนพ้ืนที่สีแดง ที่ผานมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2564 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสาธารณสุขประจําสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดทํากิจกรรมรวมกับทาน ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข ในโครงการฉีดวัคซีนใหกับชาวเกาะเสม็ด หมูท่ี 4 ตําบลเพ จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน... 
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เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ และเพ่ือปองกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และยังเปนการปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได 100  
เปอรเซ็นตแลว เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา คณะกรรมการสาธารณสุขของเรา     
ก็ไดไปรวมกิจกรรมเก่ียวกับพระภิกษุสงฆเพ่ือฉีดวัคซีนใหกับพระภิกษุสงฆในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดระยองท่ีวัดเนินพระ จํานวน 100 รูป และสุดทายนี้ขอขอบคุณทาง ผอ.กองสาธารณสุข    
ท่ีไดจัดทําแผนพับใหกับผูท่ีมาฉีดวัคซีนในจังหวัดระยองของเรา เพ่ือท่ีจะไปปฏิบัติตนหลังฉีด
วัคซีน ขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง จากท่ีเรามีการประชุมสภาฯ ไปเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ทางท่ีประชุมก็
ไดมีมติใหทาง ส.อบจ.ท้ังหมด 5 ทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผอ.โรงพยาบาลระยองและ
สสจ.ระยอง เปนคณะกรรมการชุดนี้ ซ่ึงในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ไดนัดประชุมคณะกรรมการ 
ซ่ึงในคณะกรรมการสาธารณสุข ทานจิตรลดา ศรีรัตนโช เปนประธานกรรมการ ส.อบจ.      
นิรันดร ปรัชญกุล, ส.อบจ.ชลอ นาดํา, ส.อบจ.ไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล และดิฉันเอง เปน
คณะกรรมการชุดนี้ และผอ.กองสาธารณสุข ก็ไดชี ้แจงโครงสรางอํานาจหนาท่ีของกอง
สาธารณสุขใหกับทางคณะกรรมการไดรับทราบนะคะ ทางคณะกรรมการสาธารณสุข      
ทานจิตรลดา ศรีรัตนโช,ทานไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล และทานชลอ นาดํา ไดมีโอกาสไปรวม
กิจกรรมของทางจังหวัด ซ่ึงมีทาน ดร.สาธิต ปตุเตชะ ไดมาดําเนินการในสวนของการปองกัน
และสวนของการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับคนระยอง ซ่ึงก็ประกอบตามภาพคะ และเรื่องท่ี 2 
เปนเรื่องของการขอบคุณผานไปยังคณะผูบริหาร ในสวนของหัวหนาสวนราชการตางๆ      
เชน ในสวนของกองสาธารณสุขเรื่องของการรณรงค การปองกัน โควิด-19 ท่ีไดทําแผนพับ
มาแจกไดทันเวลาและรวดเร็วมาก และเรื่องของการติดเชื้อในอําเภอตางๆคอยขางเยอะ     
กองสาธารณสุขก็ไดลงพ้ืนท่ีไดทันทวงที มีถังแดงหรือถุงขยะติดเชื้อ ก็นําไปยังพ้ืนท่ีตางๆ 
ตลอดจนตองกราบขอบคุณ ทานรองปลัด สงทีมพนยาฆาเชื้อไป ขอบคุณคะ ลาสุดนี้เม่ือวาน
ก็มีเหตุการณไฟรั่วในสวนของไฟสายทางของ อบจ. บริเวณเทศบาลตําบลเมืองแกลง       
ตอนกลางคืนฝนตกไฟรั่วจนควันข้ึน ทางทาน ผอ.กองชาง ก็สงทีมวิศวะไฟฟาไปชวย
ดําเนินการแกไข และขอขอบคุณหัวหนาสํานักปลัดท่ีนําเรื่องของถุงยังชีพโดยนโยบาย     
ของทานผูบริหารสูประชาชน ซ่ึงจะทันในสวนของเรื่องการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

 

ส.อบจ.อุทิศ... 
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ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 3 
อําเภอเมืองระยอง จะเรียนถามทานประธานสภาฯผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ เรื่องถนน 
3 สาย ท่ียังติดคางอยู กับประชาชนท่ีวามีการคืบหนา ไดมีการโอนงบประมาณมีการ
ดําเนินการไปถึงไหนแลวบางครับ เม่ือวานนี้ถนนในเขตผมนะครัย เสน รย.0112 ระยอง-
บานแลง มีอุบัติเหตุรถมอเตอรไซดคว่ํา 3 ราย และฝากทางผอ.กองชาง ชวยเอาหินไปลงท่ี
ถนนมีหลุมหนอยนะครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ถนน 3 สาย มี 3 อําเภอนะครับ 

ขอชี้แจงท้ัง 3 อําเภอเลย ถนนมีท้ังน้ําทวมดวย พังดวย ก็ไมไดตั้งงบซอมเพราะซอมคงใชเงิน
เยอะ เพราะเราคิดวาคงจะตองทําใหม ก็อดทนอีกหนอย จะแกไขปญหาไปพลางๆกอน เสน
สายบานนาก็ยาวอยูเหมือนกันรองเรียนเยอะ อันนี้ก็ยังไมไดตั้งงบไปซอมเราหวังวาจะตั้งงบ
ทําใหม สวนอีกสายก็เขาชะเมายังไมมีงบซอมเลย เราคิดวาจะทําใหม ท้ัง 3 เสน ตอนนี้เราก็
สงเรื่องไปท่ีจังหวัด จังหวัดก็สงเรื่องไปท่ีกรมแลว ตอนนี้กรมก็ตอบกลับมาแลว เรื่องก็อยูท่ี
จังหวัด ใหทานรองนายกฯ คนท่ี 2 ไดประสานไปแลวนะครับ อบจ.สวนใหญก็ใชงบไมเกิน 
200 ลานบาท  ถาเกินก็ตัดเปนจังหวัด แตอบจ.เรามันเปนถนนเชื่อมตอใหญสายใหญ 
สายตาขันเราก็ทํามาแลวคนก็ชมมาก ไฟก็สวาง อันนี้คือประโยชนท่ีเห็นชัดเจน เราก็คิดวา
แนวทางนี้สามารถดําเนินการได ผูกพันงบประมาณครบ เสนอไปแลว ตอนนี้เรื่องอยูท่ีจังหวัด 
ประเด็นตอมาวันนี้ประชุมแลว ก็เช็คเงินแลววาเทาไร อํานาจใคร อํานาจผูวาฯ เตรียมแผน   
ไวแลว ตอนนี้เราก็ม่ันใจวาทําครบแลว ตอนนี้ใหจังหวัดพิจารณา ใหรองนายกฯ คนท่ี 2      
ตามเรื่องอยูนะครับ คิดวาภายใน 2 เดือนนี้ ตองเซ็นสัญญากันเงินไมใหเงินตก ก็เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ วาตอนนี้เรื่องอยูท่ีจังหวัด ใหทานรองนายกฯ คนท่ี 2 
ติดตามอยู ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย  ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  
ส.อบจ.สุพล ล่ีไพฑูรย กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 

กระผมนายสุพล ลี่ไพฑูรย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
อําเภอปลวกแดง ขอนําเสนอ 2 เรื่องนะครับ เรื่องท่ี 1 จากเหตุการณน้ําทวม วันท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 หมูท่ี 4 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือท่ีรูจักกัน
ซอยสุพรรณ ระดับน้ําทวมสูงกวา 130 เซนติเมตร จากเหตุการณดังกลาวชาวบานไดรับ
ความเดือดรอน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก เหตุการณน้ําทวมเกิดมานานกวา 15 ปแลว 

 
 

ตองขอกราบ... 
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ตองขอกราบขอบคุณทางคณะผูบริหาร ท่ีไดรวมมือกันประสานกับองคกรปกครองทองถ่ิน
และไดสงมอบรถแม็คโคร จํานวน 3 คัน รวมถึงคาใชจายตางๆในการขุดปรับพ้ืนท่ีคลองหิน
ลอย เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ซ่ึงการแกไขดังกลาวเปนการแกไขระยะยาว จากสภาพคลอง
เดิมกวาง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ปจจุบันขุดแลว คลองกวาง 26 เมตร ลึก 10 เมตร สามารถ
รองรับน้ําจํานวนไดมหาศาล ขอขอบคุณทางทาน นายก อบจ.และทางกองชางของ อบจ. 
และขอถือโอกาสนี้ใหทุกทาน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ไปลงพ้ืนท่ีในเขตซอยสุพรรณกัน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ใหกับพ่ีนองชาวปลวกแดง
ในโอกาสเหมาะสมตอไป และเรื่องท่ี 2 สถานการณโรคระบาดโควิด-19 ไดสรางความเดือดรอน
และความกลัวใหกับพ่ีนองประชาชนจํานวนมาก อําเภอปลวกแดงเปนอําเภอท่ีมียอดผูติดเชื้อ
เปนระดับตนๆของจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นใจและอยากสอบถามรวมถึงพิจารณาขอตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ท่ีอําเภอปลวกแดง ความเรียกรองขอชาวบานจะอนุญาตใชอางเก็บน้ํา  
ดอกกราย เปนโรงพยาบาลสนาม เพ่ือใชในการรองรับผูปวยท้ังของอําเภอปลวกแดงและ
อําเภอขางเคียง ตลอดจนเพ่ือลดการขนยายผูปวย เนื่องวาโรงพยาบาลปลวกแดงเปน
โรงพยาบาลระดับอําเภอ แตมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีท้ังกลุมแรงงาน กลุมประชากรแฝง 
จํานวนมาก ทําใหอัตราการติดก็มากตามสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน ตอนนี้ท่ีโรงพยาบาลปลวกแดง
ก็มีทีมแพทยและพยาบาลก็มีติดเชื้อโควิด-19 จํานวนมาก ตอนนี้เราเหลือแพทย 3 คน และ
พยาบาล 8 คน ซ่ึงลาสุดเม่ือ 2 วันท่ีแลว ทาง สสจ.ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะนําทีมแพทยไปชวย   
ในเขตอําเภอปลวกแดง ขอแจงเรื่องผานทานประธานสภาฯไปยังคณะผูบริหารครับ         
เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนท่ีดังกลาว ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมไดรับการประสานงาน

จากอําเภอปลวกแดงมาเยอะนะครับ   ที ่จะตองการใช อางเก ็บน้ําดอกกรายเป น
โรงพยาบาลสนาม กระผมขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ วาเรามีความจําเปนที่อางเก็บน้ํา
ดอกกราย เรากําหนดใหเปนการแขงขันจักรยานอาเซียน ของสมาคมจักรยานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และประชุมเตรียมความพรอมกันหมดแลว นักกีฬา
ม าจ ากต า ง ช าต ิม ัน เ ลื ่อ น ไม ไ ด น ะค ร ับ  ก า ร แข ง ข ัน จ ัก ร ย านก ็ผ า นม าต รก า ร 
โควิด-19 มาแลว และอีกอยางคืออางเก็บน้ําดอกกรายมีคนไปใชพื้นที่เยอะ ไปวิ่ง ไปใช
น้ํา เราก็เลยตอบไปวาอางเก็บน้ําดอกกรายไมสามารถเปนโรงพยาบาลสนามได มันเปน
ศูนยราชดําริดวย มันหลายอยางจะทําไปก็หลายขั้นตอน จึงใหอําเภอปลวกแดงไปดู
สถานที่อื ่น เชน บริษัท โรงงานใหญๆ แตกระผมรู ว ามันไมงาย ถาไปชาวบานก็จะ
คัดคาน แตอําเภอปลวกแดงมันไมใชคนระยองอยางเดียวก็จะยุงยาก ตอนนี้ก็ไมรูวา 
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อําเภอปลวกแดงวางแผนกันวายังไง กระผมก็เขาใจ เห็นใจ เราชวยทุกอยางของ       
โควิด-19 เขาขออะไรมาเราก็ใหหมด ใชสนามกีฬากลาง สนามยิงปน เราก็ใหหมด    
มันก็มีความจําเปนหมด แตเราตกลงกับเขาไวมันก็ไมสามารถที่จะทําได อันนี ้ต อง      
ขออภัยครับ ก็ตองไปดูวาปลวกแดงจะไปใชที่ไหน ก็เขาใจและเห็นใจ กระผมก็ชวย   
ทุกอยางอยูแลวนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ เลขานุการนายก อบจ. ชัยวัฒน จัตตุพร ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

นายชัยวัฒน จัตุพร เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
เลขานุการนายก อบจ. นายแพทยชัยวัฒน จัตตุพร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง 

ของโควิด-19 ปจจุบันมีการติดเชื้อในจังหวัดระยองคอนขางสูง กระผมก็ประสานงาน
กับสาธารณสุขตลอดเวลา ในเรื่องของเตียงผูปวย ก็มีความกังวลใจอยูวาเตียงจะไมพอ 
ไมอยากใหเกิดเหตุการณที่เหมือนกับกรุงเทพมหานครฯ เพราะวามันมีรอเตียงแลวตาย
อยู ที ่บ าน ตอนนี ้ที ่ อบจ.ระยอง ทําอยู ก ็ม ีบ านพักคร ูโรง เร ียนหวายกรอง ก ็เป น
โรงพยาบาลสนามตอนนี้มีจํานวนเตียงรองรับได 114 เตียง และมีเตียงท่ีโรงแรมชมดาว และ
คายเจษฎาบดินทร และเมื่อ 2 วันกอน เราก็เปดโรงพยาบาลสนามที่โรงยิมสนามกีฬา
จังหวัด มี 204 เตียง และจะไปเปดที่สนามยิงปนประมาณ 80 เตียง สนามแบดมินตัน 
ไดอีก 200 เตียง ถาอัตราการติดเชื้อมันยังประมาณนี้คิดวานาจะพอ แตถาเราไปเปดท่ี
ปลวกแดงมันจะมีประเด็นเรื่องบุคลากรอีก โดยถาบุคลากรของปลวกแดงติดเชื้อเฉพาะ
ใหการรักษาปกติก็ยากแลว ถาตองใหดูแลตรงโรงพยาบาลสนามอีก กระผมเกรงวาจะมี
ปญหาอีกเหมือนกัน แตถามาอยูที ่ตัวเมืองโรงพยาบาลระยองกับทีมงานสาธารณสุข
จังหวัดก็ยังระดมบุคลากรสวนอื่นมาชวยไดอยู กระผมคิดวาชวงนี้ ขณะนี้ นาจะยังพอ
ยันอยู ได แตอนาคตถาสถานการณมันเพิ่มขึ้นไป ก็ยังมีที่ว ังจันทรที ่เปนที่ของ อบจ.
ระยองก็ยังมีที่สามารถเปดได กระผมก็คุยเรื่องนี้กับทานนายกอยูตลอด ทานก็ไมไดนิ่ง
นอนใจ เราก็ไมอยากใหมันเปนสถานการณที่ตองรอเตียงอยูที่บาน ก็ประสานอยูกับ    
ท่ีสาธารณสุขตลอดเพ่ืออยากใหเรามีที่รองรับเพียงพอ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.ไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

ส.อบจ.ไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
ทุกทาน กระผมนายไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งท่ี 7 อําเภอเมืองระยอง ขออนุญาตประชาสัมพันธในเรื ่องของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูปวยโควิด-19 เพื่อเปนที่เขาใจสําหรับสภาฯแหงนี้สักเล็กนอยครับ 
กระผมอยากใหพวกเรามองภาพรวมวาปจจุบันสําหรับผูปวยโควิด-19 มี 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1    
คัดกรองผูท่ีไมปวยก็กลับบาน ผูท่ีปวยก็จะถูกจัดสงไปยังสถานรักษาพยาบาลตางๆ 
 
 

สวนท่ี 2... 
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สวนที่ 2 การขนสงผู ปวย สวนที่ 3 จะเปนการรักษาพยาบาลเสร็จแลวสงกลับบาน    
ถาเราสังเกตดูนะครับในปจจุบันที่กรุงเทพมหานครฯระบบเขาลมเพราะสวนที่ 2 เขา  
ไมมีการขนสงผู ปวย เวลากรุงเทพฯเขาใชกู ช ีพ กูภัย ทั ่วประเทศ ระดมเขาไปชวย 
เพราะโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เขาไมรับ ก็เลยติดปญหาตางสื่อตางๆ วามารับฉันที ฉัน
ปวยอยูบาน ตายคาบาน และสวนที่ 3 การรักษาพยาบาล ที่กรุงเทพฯ เขาไมใหความ
รวมมือเทาไรนักและเปนเหตุผลทางการเมืองดวย เพราะฉะนั้นในสวนของกรุงเทพฯ 
สถานกักกันและสถานพยาบาลเขาจึงไมเพียงพอ แตในขณะนี้จังหวัดระยอง เรามีความ
เพียงพอ ระบบขนสงของผูปวยที่ทํากันอยูในขณะนี้ ทุกๆอําเภอจะมีโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ ซึ่งเปนศูนยขนสง เชน อําเภอปลวกแดงวันนี้มี 10 คน ก็จะมีรถบัสตระเวนรับ
ตามจุดตางๆ สวนจะไปไหนเขาก็จะจําหนายวาใหไปที่ไหนกี่คน โรงพยาบาลไหนกี่คน 
ทําใหไมมีผูปวยตกคางตามบาน สวนที่ 3 การรักษาเปนเรื่องของทองถิ่น ฝายปกครอง 
สาธารณสุขเปนคนดําเนินการ ซ่ึงขณะนี้ก็นาจะเพียงพออยู กระผมจะใหความเชื่อมั่นวา
ระบบขนสงผูปวยของเรายังมีความสามารถอยู เพียงแตวาในขณะนี้เองทางกรุงเทพฯ
เขาพยายามเกลี้ยงคนปวยใหกลับไปรักษาที่บานเกิด ตรงนี้คือปญหาใหญ กระผมไม
ทราบวาเขาไมกลาประกาศหรืออยางไร แตวาในขณะนี้สถาบันการแพทยฉุกเฉินไดรับ
การประสานวาขอใหมีการรับ-สงผูปวย เพื่อไปรักษายังบานเกิดของตนเอง ในระยอง
กระผมไมทราบวามีมากนอยแคไหน แตในขณะนี ้น าจะมีประมาณ 10 ราย จาก     
ไทมไลนที ่ส งมาเมื ่อสักครู  ขอเร ียนประชาสัมพันธใหร ับทราบวา ขณะนี ้เรามีการ
ปฏิบัติงานในลักษณะนี้ ในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมได ขอนําเรียนใหที ่ประชุม
รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
ทุกทาน กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอเมืองระยอง ขอเรียนปรึกษาเรื่องเสนทางที่ไดรับความเดือดรอน
จากชาวบานรองเรียนมา ไดลงพื้นที่ถนนของ อบจ.ระยอง ถนนสายกระเฉด-หาดใหญ     
บางจุด บางพื้นที่เปนหลุม ฝนตกจะมีน้ําขัง เปนอันตรายตอชาวบานเวลาขับรถสัญจร 
และอีกหลายเสนทางตามภาพ ถาพอมีงบประมาณหรือไม อยากจะใหซอมกอนนะครับ 
และอยากจะใหทางกองชางลงไปสํารวจเสนทาง บางเสนของ อบจ.ระยอง บางเสนทาง
ก็ยังไมมีไฟฟา ทองถิ ่นก็ฝากกระผมมา ถนนมืดขอใหต ิดไฟฟา ฝากเร ียนผานทาง
ประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1)    ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ประธานฯ จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 
 
 

นายวรเศรษฐ… 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖4  ตามท่ี สภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖4  มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2564 เปนตนมา นั้น บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องใน
กิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2564 เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

นายเดชาธร รูปเลขา ผมตองขอขอบคุณทุกทาน ท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม เพ่ือสรางสรรคความเจริญ  
รองประธานสภาฯ(1) ใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการ
ประธานฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา และ 

ทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ    
ขอปดการประชุมครับ    

เลิกประชุมเวลา   16.30  น.     

 

 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 


